

# HUYNH TRƯỜNG GDPT

## HƯỚNG ĐẾN MỘT GIÁ TRỊ NHÂN VĂN ĐÍCH THỰC

Con đường mà chúng ta đang đi - hướng đến hành trình giá trị nhân văn. Đây là một nền văn hóa hiện thực, thể hiện bản sắc toàn vĩnh cho nền văn hóa toàn cầu.

Trong truyền thống văn hóa Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GDPTVN), đã kết tinh - hội đủ các nền văn hóa nhân loại từ cổ - kim. Nhưng bản sắc không dễ hòa tan biến thái, mà càng tôn vinh - phong phú thêm trong quá trình hội nhập.

GDPTVN tự tin, hòa nhập dòng cam lồ mát rượi của mình vào dòng chảy vô cùng của toàn nhân loại. Tạo nên một nguồn sống phật chất tươi mát, xoa dịu biết bao nỗi thương đau, làm nhút nhối cuộc đời.

Văn hóa ưu việt của GDPTVN, hướng đến hành động hiện thực, được kết tinh - hệ thống bằng châm ngôn Bi - Trí - Dũng, trọng nhân bản, con người là hoa của đất, là trung tâm cứu cánh, có khả năng đạt đến tuệ giác - giác ngộ - giải thoát hoàn toàn.

Ứng dụng Nhân Quả biện chứng vào đời thường, giải quyết vẹn thỏa mọi khúc mắc, trong đời sống dân sinh, chuyển hóa xã hội đến dần với trật tự yên bình, xua tan bất công - áp

bức, tháo gỡ xích xiềng, đem lại tự do vĩnh toàn cho nhân loại.

Chủ nghĩa Lục Hòa, đã mạnh dạn mở ra một hướng sống bao dung - hòa hợp, giữa cộng đồng - giữa người với người, xóa bỏ ranh giới cục bộ nhân - ngã, làm chuyển hóa tha nhân, từ vô minh, thanh thản bước ra ánh sáng nhiệm mầu.

Tinh thần Bát Chánh Đạo, đã đưa mỗi nhân giả, biết trở về nương tựa với chính mình. Là một công án, tạo nên những khoảnh khắc tĩnh lặng - yên bình, để rồi một mai tỏa hương, thấm đẫm nguồn pháp lạc vô biên, làm bùng nổ biết bao tinh hoa, trao lại cho đời những hiền tài, đóng góp nhiệt huyết tích cực trong công cuộc vệ đạo - dựng nước và cứu quốc.

Pháp môn Văn - Tư - Tu, đã là bến bờ, là nơi nương tựa, cho mỗi hành giả quán chiếu - thực tập. Từ đó thị hiện nghìn mắt nghìn tay, trải rộng tâm từ thế độ quần sinh. Từ nơi chốn bùn nhơ tanh tưởi, chuyển hóa vươn lên trên tục lụy muộn phiền, kết nên đài sen trắng muốt, tỏa hương lan xa, làm thơm đẹp thanh sạch cuộc đời.

Đối mặt - trải nghiệm - kinh qua trước thực tai cam go, nhiều thử thách khắc nghiệt. Người Huỳnh trưởng (H.Tr), đã hình thành một nhân văn kỳ vĩ. Với tấm lòng nhân ái vị tha bao la

bát ngát, đã đưa người H.Tr sẵn sàng gánh vác gian nan, vững vàng trên chính đôi chân, vững chãi vượt qua cam go thử thách để thành toàn sứ mệnh.

Từ trong tục đế vươn lên, H.Tr đã miệt mài tìm kiếm, nỗ lực thực tập tu học, thấu triệt vô biên thánh đế. Nhằm mục đích kiến giải cho tự thân, mà còn có trách nhiệm nặng nề, là truyền tải tín hiệu, đáp ứng thỏa đáng mọi mong chờ của đàn em - các nhu cầu về mặt tri thức, tháo gỡ những bức xúc thực tại của xã hội.

Lịch sử GDPTVN đã cho thấy, nhiều đơn vị GDPT nếm trải phong ba, tắm lửa mưa dầu, đã được những bàn tay H.Tr, lãnh đạo tài năng, vô úy - tĩnh tại lèo lái con thuyền, vượt qua sóng gió gian nan, cập bến một cách bình yên diệu kỳ. Đã làm nên một kỳ tích đáng trân trọng, nét son kỳ vĩ này, đã tạo nên một dấu ấn vàng son cho lịch sử GDPTVN, là tấm gương sáng ngời cho thế hệ muôn sau khắc ghi noi dấu.

Tại hội thảo Huỳnh trưởng GDPTVN, hội tụ biết bao tinh hoa, là lực lượng hậu duệ của đạo pháp, là rường cột của tổ chức. Tổ chức đã hãnh diện, thi thiết tin tưởng, trao gửi - ủy thác, đặt hết kỳ vọng lên đôi vai vững chãi - trí tuệ - quả cảm - tài năng của thế hệ hôm nay, nối tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử

tiền nhân. Sau hơn 12 giờ ròng rã tham luận, đã khuyến tấn - đánh thức - khơi mở tri kiến. Mọi cặp mắt như rạng rỡ ánh lên kỳ vọng - thao thức, minh chứng cho một hùng tâm dũng tiến trên đường đạo, mạnh dạn sẵn bước dẫn thân vào hành trình hành hoạt, ấp đầy tương lai sán lạn, góp phần kế thừa, kiến tạo kỳ công, tòa lâu đài lam ngày thêm quang huy rạng rỡ ./-



**Nguyễn Hoàng**

*Phan Văn Huy Tâm*